

DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/6, tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2021.

trên địa bàn tỉnh đang bị uy hiếp nghiêm trọng, ở một số trọng điểm của huyện Quỳnh Phụ xuất hiện nhiều mạch dùn, mạch sủi, thấm lậu. Đặc biệt, trên đoạn đê bồi thuộc thôn Phú Khê, xã Quỳnh Lâm phát hiện nhiều đoạn bị sạt trượt mái để từ 50 - 70m có nguy cơ gây vỡ đê.

Với tình huống giả định cơn bão số 4 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 14, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, vùng tâm bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương. Hệ thống đê, kè

chức xử lý cấp tốc sự cố mạch dùn, mạch sủi dẫn đến sạt trượt mái đê thôn Phú Khê. Các lực lượng phối thuộc đã tiến hành sơ tán 1.810 nhân khẩu thuộc 512 hộ dân của các thôn Đông Mỹ, Phú Khê cùng nhiều tài sản, vật dụng có động theo đường bộ đến Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoàng.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PCTT và TKCN huyện Quỳnh Phụ năm 2021 ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của huyện Quỳnh Phụ và các lực lượng liên ngành tham gia diễn tập.

nhằm đánh giá khả năng ứng phó khẩn cấp với tình huống bão lớn xảy ra của các cấp, ngành, đơn vị trong công tác tổ chức chỉ đạo, chỉ huy thực tế, trình độ, kỹ thuật xử lý sự cố về đê điều, công trình thủy lợi. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập để nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTT và TKCN; tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế bộc lộ trong quá trình tổ chức diễn tập.

tốt công tác tập huấn, huấn luyện, nâng cao khả năng ứng phó, khắc phục kịp thời các tình huống thiên tai; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức luyện tập, diễn tập, ứng phó với các tình huống thiên tai phức tạp hơn. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý các tuyến đê, kíp thời có các phương án xử lý sự cố trước mùa mưa bão. Trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động trong phòng ngừa, triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, sự cố.

TRÌNH CƯỜNG - KIẾN TRÚC



Diễn tập xử lý cấp tốc sự cố sạt trượt mái đê và thực hành sơ cứu, vận chuyển nạn nhân về cơ sở y tế.



ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/6, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả. Các mặt công tác đảng, xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, nghiêm túc, đúng quy định, nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác công an 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an Thái Bình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng,

chống dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt tốt tình hình, từ đó tham mưu các giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, ngăn chặn tối đa hành vi vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án được dư luận, nhân dân quan tâm. Lực lượng công an các cấp chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình an ninh trật

tự ở cơ sở, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết dứt điểm, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt các yêu cầu của tỉnh, tham mưu các giải pháp thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh cũng như xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật, tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý lực lượng công an các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các kỳ thi quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Công an tỉnh.

TÁT ĐẠT - NGUYỄN THỜI

KHÔNG ĐỂ NGÂN SÁCH CÁC CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 vào sáng ngày 23/6. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành phố.

người nộp thuế, từ đầu năm hiện 6 tháng cuối năm 2021 ứng dụng các phương thức điện tử trong hoạt động nghiệp vụ, triển khai hướng dẫn người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52 của Chính phủ, đồng thời tích cực phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện chính sách thuế. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời đề xuất

những giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành Thuế và người nộp thuế đã chủ động vượt qua khó khăn, nộp kịp thời các loại thuế vào ngân sách nhà nước. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 với số thu tối thiểu 7.980 tỷ đồng, đồng chí yêu cầu ngành Thuế, Hải quan, các đơn vị thuộc khối tài chính và các ngành, địa phương rà soát lại các lĩnh vực, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó đánh giá những vấn đề còn tồn tại,

hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế để có giải pháp thu phù hợp với từng loại hình và từng lĩnh vực; đồng thời, giao ngành Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về tiền thuế đất. Riêng đối với hai ngành Thuế và Hải quan, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho các đối tượng nộp thuế; có giải pháp tăng thu đối với các khoản thu có số thu còn thấp; phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 94 của Quốc hội

về khoan nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; có biện pháp đơn đốc, cưỡng chế nợ thuế và thu hồi nợ đọng; tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, tuyệt đối không để ngân sách các cấp hụt thu từ thuế, phí và lệ phí. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tích cực hỗ trợ cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; có giải pháp cụ thể phối hợp cùng hải ngành Thuế và Hải quan hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ...

(Tiếp theo trang 1)

Dự thảo đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030 đặt ra mục tiêu chung phát triển khoa học và công nghệ (KH và CN) và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, tạo bước chuyển biến cơ bản về năng lực, trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH và CN, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, lấy doanh nghiệp làm trung

tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế.

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo đề án đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp: Đổi mới đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH và CN, đổi mới sáng tạo; nâng cao tiềm lực KH và CN, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH và CN, đổi mới sáng tạo được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường KH và CN, hệ sinh thái khởi nghiệp

sáng tạo; xây dựng quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và xây dựng chuỗi liên kết gắn kết các vùng ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong xây dựng đề án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất đề tên đề án là phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung những kết quả KH và CN đã đạt được ở giai đoạn trước, đồng thời thống nhất nhiệm vụ và giải pháp của đề án phải đi liền với nhau để có chương trình, kế hoạch trọng tâm, từ đó xây dựng các đề án cụ thể theo từng lĩnh vực. Nhiệm vụ trọng tâm nào đi theo giải pháp đó và phải nêu rõ nhiệm vụ của ngành chủ trì, ngành phối hợp. Để hoàn thiện đề án, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn thiện trình UBND tỉnh.

TRIỂN KHAI CẤP BÁCH CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/6, ngay sau khi nhận được thông báo về việc có một số trường hợp nghi nhiễm Covid-19 xuất hiện tại Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn nghe báo cáo tình hình và thống nhất triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Xuất hiện 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 23/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận thông tin về 3 trường hợp xét nghiệm sàng lọc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa. Theo đó, 3 trường hợp trên là lái xe và phụ xe của Công ty Trung Đức tuyến Bắc Nam từ bến xe Vinh Bảo (Hải Phòng) đến cây xăng số 47, ngã tư Bình Phước, Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), biển số xe 15B-036.84. Ngày 19/6, xe khách di chuyển từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh chở 6 khách; khoảng 8 giờ ngày 21/6 xe đến ngã tư Bình Phước, Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) trả khách và sau đó quay lại ngay, chở 10 khách. Theo xác minh ban đầu, trên đường về xe có dừng tại Bình Thuận, Ninh Bình, Hải Phòng. Tại Thái Bình, trong ngày 22, 23/6, các trường hợp trên đã đến một số địa điểm tại Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình.

Phải khẩn trương phong tỏa khu vực liên quan, thắt tốc truy vết F1, F2

Sau khi các đại biểu thảo luận, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định 3 trường hợp dương tính trên có thể có nguồn lây từ tỉnh ngoài. Đồng chí giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương xác định cụ thể lịch trình của xe khách và 3 trường hợp dương tính từ ngày 19/6 tới nay; sau khi nắm bắt được thông tin chính xác, Sở Y tế tham mưu các biện pháp truy vết, khoanh vùng các nguồn lây. Trên cơ sở một số thông tin dịch tễ đã có cho tới thời điểm này, ngành Y tế cần khẩn trương, thắt tốc trong việc truy vết, xét nghiệm tại những địa điểm các trường hợp dương tính đã đến. Những địa điểm đã xác định được cần khẩn trương phong tỏa tạm thời, phối hợp với địa phương nhanh chóng thông báo, tìm các trường hợp có liên quan trong thời điểm các trường hợp dương tính có mặt để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, cần xác định rõ lịch trình, địa chỉ của hành khách đi trên xe từ ngày 19/6 đến nay, xác định đây là những trường hợp F1. Đối với hành khách là người Thái Bình cần được cách ly tập trung; đối với hành khách trên xe thuộc tỉnh ngoài, cần kịp thời thông báo cho địa phương đó có biện pháp khoanh vùng hợp lý. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông cần bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 của các tầng lớp nhân dân.

TU ANH

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 06

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 của Thái Bình tại địa điểm và thời gian như sau:

- Đi trên chuyến xe khách Công ty Trung Đức tuyến Bắc Nam từ bến xe Vinh Bảo - Hải Phòng đến cây xăng số 47 - ngã tư Bình Phước - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh (Biển số xe 15B.03684, xe màu vàng đỏ) từ khoảng 10 giờ ngày 19/6/2021 đến khoảng 8 giờ ngày 21/6/2021 từ ngã tư Bình Phước - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng từ khoảng 8 giờ ngày 21/6/2021 đến khoảng 0 giờ ngày 23/6/2021.

- Người tiếp xúc với lái xe, phụ xe của xe khách trên khi trả hàng tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ từ khoảng 7 giờ ngày 23/6/2021.

- Có mặt ở quán canh cá Bấy - thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ từ khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 23/6/2021.

- Có mặt ở Gara Tiến Thành tại ngã tư vành đai Đồng Mỹ, thành phố Thái Bình từ khoảng 8 giờ đến 9 giờ ngày 23/6/2021.

- Có mặt ở khu vực khám sàng lọc Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình số 588 Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình từ 9 giờ 18 phút đến 10 giờ ngày 23/6/2021.

Tất cả những người có đến địa điểm, trong khoảng thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình đến các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin.

Danh sách đường dây nóng và tiếp nhận thông tin

Table with 2 columns: ĐƠN VỊ and SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG. Lists emergency contact numbers for various departments in Thái Bình province.

439 ĐỀ TÀI DỰ THI... (Tiếp theo trang 1)

sơ khảo đã chấm, phân loại, lựa chọn 200 đề tài, giải pháp đủ điều kiện vào vòng chấm chung khảo.

Về cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V, Ban tổ chức cuộc thi cũng nhận được 195 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi của các em học sinh khối tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh, trong đó 170 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện vào vòng chấm điểm. Trong số các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi, lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình có số lượng mô hình, sản phẩm nhiều nhất với 61 sản phẩm, lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 53 sản phẩm...

Tại cuộc họp, Ban tổ chức hội thi, cuộc thi cũng đã thông qua dự thảo quy chế chấm điểm các giải pháp dự thi; danh sách giải pháp các lĩnh vực dự thi và triển khai các hoạt động hội thi, cuộc thi trong quý III, quý IV/2021. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021.